



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้  
และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

ตามที่ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖  
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์  
วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงาน  
ในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๗๒ คน  
จะดำเนินการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สนามสอบโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ถนนพืชรังษายามเขต ตำบลสมุทรสาคร  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอแจ้งการดำเนินการ ภาค ค  
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ชักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมตามประกาศ  
อ.ก.ค.ศ.ดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม ดังนี้

๓. ตารางสอบภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน/เวลา	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	คะแนนเต็ม	กรอบการพิจารณา	ระยะเวลา (ไม่เกิน ๒๐ นาที)
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล	๒๕ คะแนน	พิจารณาจากการสัมภาษณ์	๕ นาที
	๒. การพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ	๒๕ คะแนน	พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน	๕ นาที
	๓. ความสามารถด้าน การสอน	๕๐ คะแนน	พิจารณาจากการนำเสนอ ที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ของตนเองในสาขาวิชาที่สมัคร สอบ(ไม่ใช่การสาธิตการสอน แบบเต็มรูปแบบ)	๑๐ นาที

นอกนั้นคงเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร